
sþ. 133. Fyrirspurn [127. mál]
til heilbrigðisráðherra um lyfjakostnað.

Frá Haraldi Ólafssyni.

Eru í undirbúningi ráðstafanir af hálfu heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins til að
lækka lyfjakostnað í landinu, t.d. með lækkun álagningar á lyf eða öðrum aðgerðum?


